

Đơn vị: HUYỆN ĐOÀN KHÁNH SƠN

THAM LUẬN
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH KHÁNH HÒA
LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Đại hội !

Hôm nay tôi rất vui mừng và vinh dự được đại diện cho đơn vị Huyện đoàn Khánh Sơn được trình bày tham luận về “Nâng cao công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho ĐVTN dân tộc thiểu số”. Trước hết cho phép tôi được gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, chúc cho Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí!

Trong bản Di chúc thiêng liêng, Bác Hồ đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng luôn coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên thành lớp người vừa “hồng” vừa “chuyên”, kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ không chỉ có Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường quan tâm mà là toàn xã hội quan tâm. Những năm qua, nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên và giáo dục thế hệ trẻ đã được triển khai, đạt nhiều kết quả như: Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thanh niên; tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/CT của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa đến từng đoàn viên, thanh, thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn, được nghiên cứu, triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

Kính thưa các đồng chí!

Khánh Sơn là một trong những huyện miền núi nằm phía tây nam của tỉnh Khánh Hòa, với đặc thù tỷ lệ người đồng bào DTTS chiếm hơn 70% chủ yếu là người dân tộc raglay và Khánh Sơn là một mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, là nơi được ví là căn cứ thép, với truyền thống giàu tình yêu quê hương đất nước cùng với “Căn cứ địa Khánh Sơn là trận địa mà địch thường cần quét nhằm dồn dân, lập ấp, tìm diệt những cơ

sở cách mạng. Trong những năm chiến tranh, do địa hình Khánh Sơn hiểm trở, quân địch không kiểm soát được tình hình đấu tranh của quân và dân nơi đây. Mặt khác, đồng bào các dân tộc luôn một lòng một dạ theo Đảng, theo Bác Hồ nên hàng trăm trận càn quét tìm diệt của Mỹ - Ngụy đều bị thất bại nặng nề”.

Thấm và hiểu được thế hệ cha anh đi trước, đã hy sinh cả sương máu để thế hệ tuổi trẻ như chúng ta được sống trong hòa bình và có nhiều cơ hội phát triển. Xác định việc giáo dục các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ, đây là nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua Huyện đoàn Khánh Sơn cũng đã gặt hái được nhiều thành công qua các hoạt động với nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: Triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể với đoàn viên thanh niên Khánh Sơn là cuộc vận động “Tuổi trẻ Khánh Sơn học tập và làm theo lời Bác” và Thiếu niên nhi đồng có cuộc vận động “Thiếu nhi Khánh Sơn làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” . Trong những năm gần đây tổ chức Đoàn – Đội huyện Khánh Sơn đã có những cách làm đổi mới và sáng tạo từ những cuộc vận động không chỉ cấp huyện mà tại cơ sở cũng đã có nhiều cách thức triển khai thực hiện từ đó góp phần nâng cao lòng yêu nước, giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng nhân ái và ý thức phấn đấu trong học tập, lao động và rèn luyện của tuổi trẻ.

Phát động các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” “Uống nước nhớ nguồn” hằng năm tuổi trẻ huyện nhà đều tổ chức hoạt động thắp nến tri ân 27/7; tổ chức dọn dẹp và lau hơn 300 các phần mộ liệt sĩ; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; Tổ chức các hoạt động dâng hương tại nhà truyền thống Cơ quan quân sự huyện và nhà truyền thống của TT VHTT&TT cho các em học sinh cũng như ĐVTN tham quan các đồ vật truyền thống được sử dụng trưng bày; Thông qua các buổi sinh hoạt đoàn; Tổ chức các buổi gặp mặt, tọa đàm với nói chuyện truyền thống; Thăm, tặng quà chúc mừng các ngành như Quân sự, Công an nhân sự kiện thành lập ngành. Đặc biệt đó là giao lưu gặp gỡ và nói chuyện với các nhân chứng sống như: Anh hùng lực lượng vũ trang **Bo Bo Tới**, Bác **Cao Văn Nhiên**- Nguyên chỉ huy trưởng Ban Chỉ Huy quân sự Khánh Sơn; Ngoài ra còn chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Đội tổ chức triển khai hưởng ứng tích cực các cuộc vận động do Huyện đoàn, Hội đồng Đội phát động các cơ sở đã triển khai tổ chức bằng nhiều hình thức như: Tổ chức tìm hiểu về lịch sử, truyền thống quê hương, tổ chức phát thanh măng non; tổ chức kết nạp Đoàn – Đội tại các khu căn cứ cách mạng.

Tuy nhiên hiện nay cùng với sự hội nhập và ngày càng phát triển cũng đã có sự tác động mạnh mẽ đến đời sống và tinh thần của thế hệ trẻ ngày nay. Những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp xen lẫn với văn hóa ngoại lai, từ đó một số bộ phận giới trẻ thiếu ý thức niềm tin, coi thường giá trị thuần phong mỹ tục và lãng quên các giá trị truyền thống.

Vì vậy cùng với những thời cơ thuận lợi, thách thức đan xen với sự phát triển của nền KHCN và tri thức phát triển mạnh mẽ thì cần có những giải pháp:

Một là, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong thực hiện, chăm lo giáo dục và giải quyết thỏa đáng

những vấn đề mà thực tiễn đặt ra trong nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhu và hội nhập quốc tế như hiện nay; Tổ chức tập huấn về kiến thức sử dụng mạng xã hội và cách sàng lọc, chọn lọc thông tin; nhận thức đầy đủ tính cấp bách, tầm quan trọng trong giáo dục thể hệ trẻ việc tuyên truyền giáo dục truyền thống cũng cần quan tâm triển khai đến ĐVTN, học sinh thông qua các buổi sinh hoạt, các bộ môn như lịch sử, giáo dục công dân,...

Hai là, phải đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống cho ĐVTN, học sinh. Xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng cấp học. Xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện. Cần chú trọng hướng dẫn học sinh các kỹ năng học tập, làm việc như: phương pháp tự học, tự nghiên cứu; tăng cường tổ chức cho ĐVTN, học sinh học tập, nghiên cứu, làm việc nhóm.

Ba là, cần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thường xuyên đưa nội dung này vào các đợt sinh hoạt Đoàn hoặc trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa nhằm giáo dục ý thức quan tâm sâu sắc tới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thói quen tự giác và nếp sống hằng ngày của ĐVTN. Phát triển kỹ năng thực hành, kỹ năng phát hiện và ứng xử tích cực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; góp phần giáo dục cho ĐVTN, học sinh trở thành người công dân có đầy đủ phẩm chất và năng lực.

Bốn là, cần tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo và đẩy mạnh triển khai hiệu quả các biện pháp tuyên truyền các tấm gương người tốt, việc tốt; lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đồng thời phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống. Xử lý theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân tuyên truyền các hành vi, lối sống tiêu cực, không lành mạnh. Tích cực, chủ động phát động các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng trong đội viên, đoàn viên, học sinh; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức và đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong giáo dục đạo đức, lối sống đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong Đoàn viên, học sinh và toàn xã hội

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Kính thưa Đại hội!

Vừa rồi tôi đã trình bày xong phần tham luận của đơn vị mình về công tác giáo dục truyền thống cho ĐVTN và thiếu nhi huyện Khánh Sơn.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe.

